

ปีที่ 31 ฉบับ 10749 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 15

อก.รุกทำ 'เกษตรพันธ์' รองรับวัตถุดิบสมุนไพร

● พวงชมพู ประเสริฐ
กรุงเทพธุรกิจ

จากที่ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้นำเสนอมูลค่าการนำเข้าและการผลิตยาภายในประเทศไทยที่มีสัดส่วน 70% ต่อ 30% ทำให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบยาของประเทศต้องมีการพิจารณาดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตยาภายในประเทศมากขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) จัดทำระบบ “ยามุงเป้า” เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศทราบว่ายาชนิดใดมีมูลค่าการใช้สูงและยาชนิดใดหมดสิทธิบัตรแล้ว ขณะที่ยกการเภสัชกรรม(อก.) มีการวางแผนการจัดสรรยาในส่วนที่เกินกำลังการผลิตให้เอกชนทราบจะได้มีพื้นที่ตลาดยาในสถานพยาบาลของรัฐและมีการแบ่งข้อมูลการผลิตยาซึ่งกันจะได้ไม่ผลิตยาซ้ำๆกัน

ท่ามกลางการส่งเสริมธุรกิจยาผลิตในประเทศ สิ่งที่น่าจับตามองนับจากนี้คือการขยับตัวเข้าสู่ธุรกิจยามากขึ้นของภาคเอกชน ที่เดิมยาไม่ใช่สินค้าหลักขององค์กร ดังเช่น ที่ปตท. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับอก. ในการศึกษาวิจัยด้านยามะเร็ง ซึ่งเป็นยาที่มีมูลค่าสูงแต่ประเทศไทยยังไม่มีความสามารถในการผลิตได้เอง

โดยปตท. สนับสนุนการก่อตั้งโรงงานบนพื้นที่ของปตท. วงเงิน 1,500 ล้านบาท เมื่อแล้วอก. จะทำสัญญาเช่าเป็นรายปี ในช่วงเวลาการก่อสร้าง อก. ก็จะดำเนินการขอถ่ายถอดเทคโนโลยีการผลิตยาจากต่างประเทศควบคู่ไปด้วย แต่ในระยะเริ่มต้นอก. จะนำเข้ายามะเร็งมาจำหน่ายเพื่อให้ราคาลดลง หรือธุรกิจทางการแพทย์ที่เดิมผลิตยาหรือเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาลของตนเองเป็นหลัก แต่เมื่อแบรนด์รพ. ขายได้ก็อาจจะมีการขยับลงมาสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในแบบสาธารณะมากขึ้น อาทิ รพ. กรุงเทพ ซึ่งมีโรงงานผลิตเองอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น

ทว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้คือ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย



มุกดาวรรณ ประกอบไวยทกิจ



ให้มากขึ้น ซึ่งอก. มีการดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการวิจัยและพัฒนา จนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดทั้งที่เป็นยาและเครื่องสำอาง

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม(บอร์ดอก.) บอกว่า ในส่วนของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร อก. จะมีการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 77 ล้านบาท เพื่อติดตั้งในโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จในกลางปี นี้ สำหรับทำการสกัดสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดเข้มข้นหรือแอนติออกซ์ (Antiox) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันรายการแรกในประเทศไทย

และจะมีการก่อสร้างโรงงานสารสกัดสมุนไพร ด้วยงบประมาณ 717 ล้านบาท ที่อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ของอก.เอง มุ่งหวังที่จะให้พื้นที่นี้เป็นส่วนการดำเนินงานด้านสมุนไพรครบวงจร

ต่อไป ระยะแรกจะเริ่มดำเนินการผลิตสารสกัดจากมันชันและกระชายดำ ซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้แอนติออกซ์ผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด

ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวยทกิจ รองผู้อำนวยการ อก. กล่าว ว่า อก. มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ผลิตจากสารสกัดขมิ้นชัน รวมถึงแอนติออกซ์ ทำให้มียอดการสั่งซื้อมาก จึงมีความต้องการใช้สารสกัดขมิ้นชันปริมาณมากขึ้น โดยอก. ต้องการสั่งซื้อขมิ้นชันประมาณ 30 ตันต่อปี แต่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบได้ไม่เพียงพอ

จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้สามารถมีวัตถุดิบรองรับได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นยาและผลิตภัณฑ์ที่มีอนาคต เพราะรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น

“อก. จะดำเนินโครงการเกษตรพันธ์หรือคอนแทร็กฟาร์มมิง(Contract farming) โดยนำร่องที่การส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอก. จะทำร่างสัญญากับเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันว่าจะต้องใช้วิธีการปลูกแบบปลอดสารและขมิ้นชันที่ได้จะต้องได้สารสกัดเท่าไร โดยอก. จะประกันว่าจะรับซื้อบิลละเท่าไร โดยให้ราคาตาม% ของสารสกัด ทั้งนี้ ในวันที่ 3-5 มี.ค. 2561 ที่มอก. จะลงพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลาและปัตตานี เพื่อดูพื้นที่ที่เกษตรกรมีการปลูกขมิ้นชัน” ภญ.มุกดาวรรณ กล่าว

คงจะดีไม่น้อย หากประเทศไทยสามารถผลิตยาสำคัญใช้เองได้ในประเทศเพื่อลดการนำเข้าที่มีมูลค่าสูงในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในบางโรคที่สามารถใช้ได้ผลและหลักฐานทางวิชาการรองรับแต่น่าเสียดายที่ดูเหมือนประเทศไทยยังมีการวิจัยและพัฒนาจากสมุนไพร จนถึงขั้นสามารถใช้เป็นข้อมูลเอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียนยาน้อยมาก